

หมายเหตุ 2E : อีโบล่าและผลกระทบ (Ebola and Effects) (ตอนที่ 1)

นิวัตร สุวรรณพัฒนา
เผยแพร่ครั้งแรกในบันทึกทางเฟซบุ๊ก
5 กันยายน 2014 เวลา 20:23 น.

ข่าวเรื่องอีโบล่ายังคงมีให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผมเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วสนใจ เรื่องความพยายามในการหยุดยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่า และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะทำให้รู้สึกเทียบเคียงกับงานด้านเอชไอวีที่ตัวเองทำอยู่ จึงลองเรียบเรียงและเขียนออกมาสัก 2 ตอน วันนี้เป็นตอนแรก

ย้อนมองคองโกกับความจริงที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม

ในขณะที่มีความพยายามในการกำหนดมาตรการ/แนวทาง และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อหยุดยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่า ไม่ว่าจะเป็น การกักกันตัวผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่าได้รับเชื้อไวรัสอีโบล่า การปิดด่านปิดพรมแดนประเทศ การเลื่อนเที่ยวบิน แต่ดูเหมือนว่า เสียงจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาจากข่าวในช่องทางต่างๆ ยังคงเป็นไปในทิศทางว่า ยังไม่มั่นใจว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้จริงหรือไม่...ทำให้เราจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

แม้ครั้งแรกๆ จะมีข่าวว่า องค์กรหมอไร้พรมแดนออกมาประเมินว่า อาจต้องใช้เวลาจนถึง 6 เดือน ในการควบคุมการแพร่ระบาด แต่ภายหลังองค์กรอนามัยโลกได้แจ้งว่า พบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยรายใหม่ และผู้เสียชีวิตแล้วถึง 31 คนในประเทศคองโก ในแอฟริกากลาง โดยรัฐบาลของคองโก ออกประกาศเรื่องนี้ เป็นครั้งแรกในวันที่ 25 สิงหาคม ว่า คองโกเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของอีโบล่าครั้งแรกเมื่อปี 1976 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว

การระบาดครั้งนี้ในคองโก ไม่ได้อยู่และน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดใน 4 ประเทศเดิมในแอฟริกาตะวันตก เพราะไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงใดๆ เลย นั่นหมายความว่า แอฟริกาอาจกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดซ้อนกัน 2 วง

ทั่วโลกเริ่มไม่มั่นใจว่า การระบาดครั้งนี้จะหยุดยั้งลงและจำกัดวงเหมือนเมื่อ 6 ครั้งก่อนหน้านั้นหรือไม่ เพราะครั้งนี้ เริ่มมีคนนอกทวีปแอฟริกาเสียชีวิตจากอีโบล่าด้วย แล่นั่นทำให้เราได้รับรู้ว่า แม้จะมีการระบาดมากกว่า 38 ปีแล้ว และทุกครั้งของการระบาดก็มียุติชีวิต แต่เรายังไม่มียาที่ใช้ป้องกันหรือรักษา

.... ปัจจุบันมีเพียงบริษัทยาเล็กๆ ในซานดิเอโก สหรัฐ ที่ดำเนินการทดลอง ZMapp (ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษา) กับสัตว์ทดลองอยู่ และมันถูกนำมาใช้เพื่อรักษาคนผิวขาว จนเกิดคำถามว่า...ชีวิตคนดำ ใน

ประเทศยากจนแถบแอฟริกาไม่มีคุณค่าและความหมายเท่ากับชีวิตของคนชาวในประเทศร่ำรวยในทวีปอเมริกาและยุโรปหรืออย่างไร....

...30 กว่าปีที่ผ่านมา แทบไม่ได้มีบริษัทฯไหนสนใจลงทุนวิจัยคิดค้น/ผลิตยาเพื่อป้องกัน/รักษาเลย เพียงเพราะว่า มันระบาดและจำกัดวงความเจ็บป่วยและความตายอยู่ในภาพทวีปหรือไม่? ซึ่งทำให้ต้องรอจนกว่ามันได้ส่งกลิ่นอายของความตายข้ามทวีป ช่างเป็นความจริงที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม

สำหรับผมแล้ว "อีโบล่า" จึงไม่ได้หมายความว่าไวรัสที่คร่าชีวิตมนุษย์ แต่ยังหมายถึงถึง "ความจริงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม" การหยุด "อีโบล่า" จึงมีความหมายมากกว่าการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสฯ

ความหิวโหยจะแผ่ขยายไปทั่วแอฟริกา

ด้วยข้อห้ามที่เข้มงวดเรื่องการเดินทางในกินี ไคบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ทำให้เกิดความตื่นตระหนกและเริ่มกักตุนน้ำและอาหาร ทำให้มีราคาพุ่งสูงขึ้น และเกิดการขาดแคลนอาหารและน้ำ ในประเทศที่เกิดการระบาดและประเทศเพื่อนบ้าน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมินว่า ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของอีโบล่า ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในภาคการเกษตร ในขณะที่ฤดูการเพาะปลูกหลักกำลังจะมาถึงในไม่กี่สัปดาห์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการค้าขายตามพรมแดน นั้นยังจะทำให้ผู้คนในแอฟริกาติดอยู่ในหล่มของความยากจนหนักขึ้น

องค์การอาหารโลกได้เปิดแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อจัดหาอาหารจำนวน 65,000 ตัน สำหรับชาวแอฟริกันจำนวน 1.3 ล้านคนในพื้นที่ที่เกิดการระบาดอย่างหนัก

จบตรงนี้ก็ก่อนนะครับ ตอนต่อไปค่อยมาต่อในประเด็นจะหยุดอีโบล่า ต้องคำนึงถึงความละเอียดทางวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ ด้วย

<http://mgafrika.com/article/2014-09-02-revolts-new-japanese-test-31-deaths-in-drc-hunger-and-football-games-ebolas-grim-drama-continues/>



"อีโบล่า" ไม่ได้หมายความเฉพาะไวรัสที่คร่าชีวิตมนุษย์ แต่ยังมีความหมายถึง "ความจริงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม" การหยุด "อีโบล่า" จึงมีความหมายมากกว่าการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสฯ